

สารจากประธานกรรมการ

ในช่วงปี 2560 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว เห็นได้ชัดจากเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ส่งผลให้การส่งออกโดยรวมของไทยขยายตัวตามความต้องการของคู่ค้า อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของเงินบาทในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

ระหว่างปี 2554 - 2559 สับปะรดเพื่อการแปรรูปในประเทศไทยมีปริมาณลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2559 ราคาสับปะรดสดปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 13 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนำเข้าสับปะรดจะมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซึ่งบริษัทได้ติดตามปริมาณสับปะรดของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีปริมาณสับปะรดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 แต่ปริมาณความต้องการสับปะรดระบอบของตลาดโลกโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตมีสินค้าคงเหลือสูง ราคาขายจึงลดลง ทำให้ระดับสินค้าคงคลังทั่วโลกมีปริมาณสูง โดยเฉพาะราคาขายน้ำสับปะรดเข้มข้นปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของผู้บริโภคที่ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง จากราคาขาย 3,000 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน ในปี 2559 นั้น ราคาขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความยากลำบากในการขายสินค้า แต่ด้วยคุณภาพของสินค้า ชื่อเสียง และการบริการที่ดีของบริษัท ทำให้บริษัทยังคงรักษาผลประกอบการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในปี นี้ ในเดือนมิถุนายน 2560 รัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับสมัครแรงงานต่างด้าว ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานต่างด้าวของบริษัท แม้ว่าธุรกิจของบริษัทต้องใช้แรงงานจำนวนมาก แต่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราค่าแรงของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นส่วนสำคัญในการติดตามประเมินและบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยให้บริษัทผ่านอุปสรรคในปีนี้ได้

ผลการดำเนินงานปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทมียอดขายได้รวม 3,586.18 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 209.07 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 175.48 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 384.55 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมียอดขายได้รวม 3,201.60 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 119.62 ล้านบาท เมื่อรวมส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมจำนวน 71.41 ล้านบาท จึงมีกำไรสุทธิรวม 191.03 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมคือบริษัท อีสเทิร์น ซึบอर्ड อินดิสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ปีนี้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียในงบกำไรขาดทุน จำนวน 175.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.75 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น

สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 คาดว่าปริมาณสับปะรดยังคงมีมาก และราคาสับปะรดยังคงปรับตัวลดลง อีกทั้งปริมาณสับปะรดของผู้ผลิตในประเทศอื่นก็มีปริมาณมากเช่นกัน จากระดับสินค้าคงคลังทั่วโลกที่มีปริมาณมาก ทำให้ปี 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายในการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้วางแผนการผลิตและระดับสินค้าคงเหลือเพื่อสนองต่อตลาดอย่างระมัดระวัง เพราะวัฏจักรความผันผวนของอุตสาหกรรมสับปะรดประเทศไทยได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในระยะยาวหวังว่าจะเอาชนะปัญหานี้ด้วยการเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ และด้วยนวัตกรรมผลิต อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬา การศาสนา ให้กับพนักงานและชุมชนรอบที่ตั้งโรงงาน

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชาวไร่ของ บริษัท สถาบันการเงินต่างๆ พนักงานทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคน จะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นสืบไป



(นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย)
ประธานกรรมการ